



สาร

พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสครบรอบ ๓ ปี การพัฒนาระบบราชการ
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นวันครบรอบ ๓ ปีของการพัฒนาระบบราชการ ภายหลังจากการปฏิรูประบบราชการ ปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม ให้สามารถรองรับและตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นก้าวแรกที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ตลอดระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกฝ่าย โดยเฉพาะข้าราชการได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาและช่วยกันแก้ไขปัญหาของระบบราชการอย่างจริงจัง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอยู่บ้างบางประการ แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าเราจะได้เรียนรู้และนำประสบการณ์อันมีคุณค่ามาทบทวน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนโครงสร้างครั้งใหม่ที่จะตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการได้ดียิ่งขึ้น

นโยบายด้านการพัฒนาระบบราชการของรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๕๑) ได้วางยุทธศาสตร์และเป้าหมายที่ชัดเจนในทางปฏิบัติ โดยข้าราชการทุกระดับจะมีส่วนสำคัญในการผลักดันให้การพัฒนาระบบราชการบรรลุผลตามเจตนารมณ์ อันเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า ทำให้ระบบราชการไทยมีขีดสมรรถนะสูงขึ้น มีความทันสมัย สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการได้ดีขึ้น ขณะเดียวกัน ข้าราชการก็สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้รับรางวัลตอบแทนตามผลงานอย่างเป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น

นับแต่บัดนี้เป็นเวลาแห่งการร่วมกันสร้างชาติให้แข็งแกร่งและยั่งยืน เราจะร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการนำความฝันหรือผลักดันยุทธศาสตร์การดำเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ที่ได้จัดทำกันไว้แล้วไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของส่วนราชการที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการดำเนินชีวิตของประชาชน เพื่อให้การทำงานของภาครัฐสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง

/ในการ...

ในการปฏิบัติราชการนั้น ผมอยากเห็นการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานของระบบราชการให้มีลักษณะของการทำงานเป็นทีม มีการร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายมากขึ้น และให้ความสำคัญต่อกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างขีดสมรรถนะโดยมุ่งเน้นผลสำเร็จของงาน เพิ่มความสำคัญของสาระมากกว่าการยึดรูปแบบพิธีการ ซึ่งผมเชื่อว่าจะช่วยผลักดันให้ระบบราชการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง

ผมขอเรียนว่า เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลได้ปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างแล้ว เพราะเข้าใจถึงสภาพการทำงานอย่างหนักของพวกเรา ซึ่งผมมีหน้าที่ต้องตอบแทนข้าราชการและลูกจ้างทุกคนเท่าที่จะทำได้ ในปีนี้รัฐบาลได้ตัดสินใจปรับขึ้นเงินเดือนและค่าตอบแทนให้อีกครั้งหนึ่ง ผมจะพยายามทำให้พวกเราทุกคนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสมในสังคมปัจจุบัน

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๓ ปี ของการพัฒนาระบบราชการ ผมขอขอบคุณทุกฝ่ายและขอให้กำลังใจแก่ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศด้วยดีตลอดมา ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอำนวยการให้ทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีพลังกายและพลังใจอันแรงกล้าที่จะปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็ง เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาระบบราชการตลอดไป

พันตำรวจโท


(ทักษิณ ชินวัตร)

นายกรัฐมนตรี